



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้การดำเนินการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม จึงประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสูดมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และหากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม จะเรียกผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ (ทำสัญญาจ้าง) ตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) แล้วเท่านั้น

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหมจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) 
(นายมะรอยี ยูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน (ภาค ก.) (๑๐๐ คะแนน)	คะแนน (ภาค ข.) (๑๐๐ คะแนน)	คะแนน (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)	รวมคะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๑	นายยูไรรุณ เจะสะอี	๘๔	๘๘	๗๗.๗๕	๒๔๙.๗๕	ผ่าน

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๑	นายป็อราเอง มะประสิทธิ์	๗๖.๐๐	ผ่าน